



PHẠM NGỌC NGHỊ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- Nhân dân các dân tộc trong tỉnh;
- Đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, nhân viên ngành y tế;
- Cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang;
- Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đảng bộ và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố.


Sau 14 ngày thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Buôn Ma Thuột và triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn tỉnh, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, cả 03 bệnh nhân COVID-19 phát hiện tại tỉnh đều được cách ly, điều trị kịp thời với tình trạng hiện nay ổn định: không sốt, không biểu hiện các triệu chứng hô hấp (sốt, ho, khó thở). Tất cả các trường hợp F1 có tiếp xúc gần với 03 bệnh nhân (gần 200 người) đã được cách ly tập trung và đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 (trong đó 181 người đã kết thúc cách ly). Các huyện, thị xã, thành phố đều đã tích cực triển khai việc cách ly, theo dõi y tế tại nhà đối với hơn 1.500 trường hợp F2 và hơn 14.000 người trở về từ vùng dịch. UBND tỉnh kết thúc phong tỏa 04 địa điểm và chấm dứt cách ly thành phố Buôn Ma Thuột từ 0h00 ngày 17/8/2020.

Đạt được kết quả quan trọng đó, trước hết là nhờ tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã đồng lòng, tích cực hưởng ứng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội. Đặc biệt là người dân thuộc khu vực phong tỏa của thành phố Buôn Ma Thuột và các trường hợp thực hiện cách ly (tại cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung và tại nhà...) đã hết sức chia sẻ và chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ làm công tác dập dịch nơi tuyến đầu chấp nhận hiểm nguy; đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, nhân viên ngành y tế, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tình nguyện viên... đã không quản khó khăn, gian khổ, tận tình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc người bệnh và thực hiện việc cách ly, điều trị, khoanh vùng, kiểm soát tốt dịch bệnh trên toàn tỉnh. Sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ và chính quyền các cấp, nhất là thành phố Buôn Ma Thuột, đã chỉ đạo khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp khống chế dịch bệnh. Bên cạnh đó, còn có sự đồng hành, chung tay đóng góp đầy trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng doanh nghiệp, của các nhà hảo tâm đã tiếp thêm động lực giúp đội ngũ làm công tác phòng chống dịch, chính quyền và nhân dân thêm yên tâm, thêm vững vàng; những hoạt động tích cực của cơ quan thông tấn báo chí, đã truyền tải thông tin phòng chống dịch một

cách nhanh chóng, giúp lan tỏa những thông điệp, nghĩa cử tốt đẹp nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần lực lượng phòng chống dịch và nhân dân...

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn và gửi lời tri ân đến toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh; nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, nhân viên ngành y tế; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; Đảng bộ và chính quyền các cấp; cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên và các cơ quan thông tấn báo chí... đã đồng hành, sẻ chia, nỗ lực trong suốt thời gian qua.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài trên toàn thế giới, ở nước ta và trên địa bàn tỉnh, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn ở mức cao... Do đó, tôi kêu gọi toàn thể nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên toàn tỉnh không được lơ là, chủ quan, phải chủ động phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh; tích cực sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Mỗi người dân hãy luôn có ý thức tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng và chung sức, đồng lòng cùng chính quyền các cấp quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh, xin gửi tới toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các đồng chí và các bạn lời chúc mừng tốt đẹp nhất, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, hạn chế tối đa thiệt hại, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển. / 

Thân ái,



Phạm Ngọc Nghị